



ชาติไทยฟื้นขึ้นมา เพราะพระพุทธรักษา

นี่ละผลของศาสนา

ให้พากันเข้มแข็งต่อไป อย่าอ่อนนะ ชาติไทยของเราจะขึ้นได้ โดยศาสนา พุดอย่างเด็ดเลย อย่างอื่นขึ้นไม่ได้ เด็ด ตรงนี้เด็ดมาก ที่เดียว เราได้พยายามสละชีวิตออกมา เพื่อชาติของเรา เราจึงต้องเอา ให้เต็มเหนี่ยว เปิดให้เต็มพุงทีเดียว ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อจะช่วยชาติ บ้านเมืองของเรา เราเปิดหมดไม่มีเก็บไว้เลย เปิดออกเรื่อยๆ

ให้เข้มแข็งนะ เวลานี้เราก็เห็นผลแล้วนี่นะ ทุกสิ่งทุกอย่าง รอบบ้านรอบเมืองของเรา รู้สึกว่าหย่อนยานลงๆ คลี่คลายกันออก ผ่อนผันสั้นยาว เขาก็ผ่อนผันสั้นยาวให้พวกเรา เพราะเขาหวังรายได้ จากเรา

เวลานี้เรากำลังช่วยชาติ เขาก็มีหวัง เขาก็ต้องผ่อนผันสั้นยาว ให้เรา แต่ก่อนมัดคอๆ เลย จนจะกระดิกไม่ได้ เวลานี้ค่อยคลี่คลาย ออกไป เราทราบมาจากวงราชการเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างค่อยคลี่คลาย ออกไป นี่เห็นผลอยู่อย่างนี้จะว่าไง นี่ละผลของศาสนา ความรวบรวม ความสามัคคี ความรักชาติ ความเสียสละ นี่ละเป็นสิ่งที่จะทำให้ชาติไทย ของเราให้คลี่คลายออกทุกอย่างๆ แน่นหนามั่นคงขึ้นได้ ให้พี่น้อง ทั้งหลายจำไว้ทุกคน



เหมือนหนึ่งว่า เกิดชาติใหม่ขึ้นมา

ผลแห่งการที่เราพยายามทุกคนด้วยการประกาศของหัวหน้าของเรา ทางศาสนาเป็นสำคัญ เพราะธรรมเป็นหัวใจของชาติไทยเรา ซึ่งเป็นลูกชาวพุทธ ก็ได้ประกาศเรื่อยมา ตั้งแต่บัดนั้นต่อมาเรื่อยๆ เงินพอเข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว ทองคำและดอลลาร์เข้าคลังหลวง โดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่บัดนั้น นี้ธนาคารชาติ (ผู้ว่า ธปท. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) พูดให้ฟังว่า มันบันดลบันดาลอะไรก็ไม่ทราบนะ รู้สึกว่ามันแปลกเหลือเกิน ที่แรกก็คิดเป็นความสงสัย

ความจริงเขาอาจจะยกโทษหลวงตาก็ได้ คัดค้านอยู่ในหัวใจ เต็มเหนี่ยวก็ได้ เขาว่าเพียงสงสัย ว่างั้นนะ เพียงเท่านั้น เราจับได้แล้วว่า คลังหลวงเราเป็นคลังใหญ่คลังโต หลวงตาจะไปหาเงินมาช่วยชาติ สมบัติเงินทองข้าวของไปเข้าสู่คลังหลวง ประหนึ่งว่า เหมือนกับน้ำแก้วหนึ่งโยนลงในน้ำมหาสมุทร ซึ่งกำลังเดือดแห้งด้วยน้ำทั้งหลาย แล้วจะอาศัยน้ำแก้วเดียวนี้ เป็นความเปรียบเทียบนะ คือเขาบอกว่า คลังหลวงนี้กว้างขวางใหญ่โต แล้วเงินเพียงเท่านั้นจะไปหยอดเข้าคลังหลวงจะเข้ากันได้ยังไง ความหมายว่างั้นนะ

เขาก็บอกว่าสงสัย แต่นี้เป็นคำย่อๆ เป็นคำเขาให้เกียรติหลวงตา เขาสงสัย ความจริง ก็คือว่า คัดค้านร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเอง พูดง่ายๆ จะมาทำยังไง เงินเพียงสองสามสตางค์เอามาสู่คลังหลวง ทองคำสองสามบาทเอาไปเข้าสู่คลังหลวง ก็คลังหลวงมันแห้งผากหมดแล้ว จะมีความหมายอะไร ความหมายก็ว่างั้น

ที่นี้พอเงินเข้าสู่คลังหลวงปีบเท่านั้น ตอนที่รออยู่ก็เป็นอันหนึ่ง นั่นฟังซิ พอเงินและทองคำเข้าสู่คลังหลวงเท่านั้น ไม่ทราบว่าเป็นยังไง พวกนักวิชาการก็คาดไม่ถึง เงินดอลลาร์สำคัญมากนะ หมุนเข้ามาๆเรื่อยๆ มาจากทุกทิศทุกทางโดยไม่คาดไม่ฝัน จนกระทั่งนักวิชาการ

เขามาวิพากษ์วิจารณ์ แล้วทำไง ความคิดความคาดตามหลักวิชา ก็ไม่เคยผิดเคยพลาด มาคราวนี้ทำไมจึงผิดพลาดมากมายนัก เพราะอะไร ที่นี้เขาก็มาอหลองตา นี่คงเป็นเพราะเงินหลวงตานั่นแหละเข้าสู่ คลังหลวง เลยเอาบริษัทบริวารเข้าไปด้วย ว่าอย่างนั้นนะ

ที่นี้ผลอันนี้ผู้ว่าการธนาคารชาติก็เลยว่า เงินนี้มาจากทิศใด แดนใดไหลเข้าๆ จนผิดคาดผิดหมาย เวลานี้เงินของเราที่ติดหนี้เขามา จะจมๆ อยู่แล้วนั้นฟื้นขึ้นมาท่วม ปีนี้ (๒๕๔๕) จ่ายได้เต็มเหนี่ยวเลย คือ ใช้หนี้เขาได้เต็มเหนี่ยว แล้วยังมีไว้อีกสำหรับปีหน้า (๒๕๔๖) เต็มเหนี่ยวอีกเหมือนกัน นี่ละผิดคาดผิดหมาย เวลานี้รู้สึกว่าเป็นที่ อบอุ่นใจมากทีเดียว นี่ทางธนาคารมาชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

นี่ละผลแห่งความรักชาติด้วยความเป็นธรรมของเรา ความ รักชาติ ความสามัคคี ความเสียสละของเรา ต่างคนต่างบริจาคมา คนละหยดละหยาด นั่นนะเห็นไหม มหาสมุทร น้ำที่ไหนจะมาตก เม็ดละเท่าศาลาๆ ลงในมหาสมุทร มันก็น้ำที่ละลายๆ เท่านั้น ไปดูซิ น้ำในมหาสมุทรเต็มไหม อันนี้ทองคำก็ดี ดอลลาร์ เงินสด พี่น้อง ทั้งหลายคนละหยดละหยาด เห็นไหมเข้าไปเต็มคลังหลวงเวลานี้ พิจารณาให้ชัดเจน นี่ คลังหลวง คือ หัวใจของชาติ ทำให้หัวใจของ ชาติเราได้มีความสงบร่มเย็น อบอุ่นจากคำประกาศของธนาคารชาติมา เมื่อสองวันนี้ นี่เป็นยังไงเห็นประจักษ์ไหมละ พิจารณาซิพี่น้องทั้งหลาย

ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ ชาติไทยของเราเวลานี้กำลังฟื้น เป็นที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เหมือนหนึ่งว่า เกิดชาติใหม่ขึ้นมา ด้วยกำลังวังชา ศรัทธา ความเพียร และความรักชาติของพี่น้องทั้งหลาย หนูนั่น อุ้มชาติไทยของเรา เวลานี้กำลังฟื้นขึ้นมา ให้ได้รับความอบอุ่น ทั่วหน้ากัน กรุณาจำคำนี้เอาไว้นะ





อำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารของพระพุทธานุชา

ต่อไปนี่จะเป็นความเสียหายของพี่น้องทั้งหลายอยู่โดยดีที่จะนำทองคำเข้าสู่คลังหลวงให้ได้ ๑๐ ตัน เพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากในการช่วยชาติไทยของเรา เมืองนอกเมืองนาเขาทราบทั่วถึงกันหมดว่า เมืองไทยเรานี้จะโอนเอนไปถึงขั้นจะล่มจม แล้วต่างทำนต่างฟันฟูขึ้นมา เวลานี้พอหายใจได้มากแล้ว

นี่เป็นที่อบอุ่นใจของพี่น้องทั้งหลาย และจะเพิ่มกำลังใจขึ้นอีกมากมาย ในการที่จะเสียหาย และนอกจากนั้นแล้วสิ่งทั้งหลายก็ติดตามกันมา ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่รายได้เป็นผลบวกตลอดมา จนกระทั่งนักวิชาการทั้งหลายเขาคาดไม่ถึงว่า เมืองไทย ทำไมจึงฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

นับตั้งแต่วันที่ได้นำเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านหลวงตาเข้าไปรออยู่ที่ปากคลังหลวงแต่เข้าไม่ได้ เกิดเรื่องเกิดราวกันอยู่ในปากประตูคลังหลวงอย่างซุลมุนวุ่นวาย พอได้ผู้นำใหม่ (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) เข้ามาแล้วก็เปิดประตูคลังหลวงเข้าทันทีทันใด แล้วก็นำสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาค มีทองคำ ดอลลาร์ เป็นต้น เข้าสู่คลังหลวงสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

พอจากนั้นแล้วสมบัติเงินทอง ไม่ทราบว่ามีไหลมาจากไหนทุกทิศทุกทาง ตามเงินพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมาเข้าสู่คลังหลวงแล้วนั้น แล้วตามมาทุกระยะๆ จนกระทั่งนักวิชาการเขาคาดไม่ถึง นี่เขาก็สรุปความลงว่า ทั้งนี้เพราะอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารอันใหญ่หลวงของพระพุทธานุชา ของพวกเราทั้งหลายที่กราบไหว้บูชา เกิดทุนตลอดมา พอเงินจำนวนที่พี่น้องทั้งหลายบริจาค ด้วยความเต็มอกเต็มใจ นี่ไหลเข้าสู่คลังหลวงเท่านั้น สมบัติทั้งหลายที่เป็นบริษัทบริวารก็ติดตามกันเข้าไป จนกระทั่งนักวิชาการเขาคาดไม่ถึง ดังที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้

นี่แหละอำนาจแห่งความรักชาติ แห่งความสามัคคี แห่งความเสียสละของพี่น้องชาวไทยเรารวมตัวกันแล้วยกได้ทั้งประเทศ ถึงจะหนักขนาดไหน รอที่จะล่มจมอยู่ในทะเลหลวงอยู่แล้ว ก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ ถึงกับเวลานี้ชาวเมืองนอกเมืองนา เขามาลงทุนในเมืองไทยของเราเยอะทีเดียว หลังไหลกันมาลงทุน เพราะเขาหวังรายได้จากเมืองไทยของเราว่า เมืองไทยนี้จะไม่ล่มจมเหมือนดังที่คาดกันไว้แล้ว เขาเป็นที่แน่ใจ จึงรวมกันมาลงทุนในเมืองไทยของเราเป็นลำดับลำดับ

นี่ก็แสดงให้เห็นว่า ผลแห่งความเอาจริงเอาจัง ผลแห่งความรักชาติ แห่งความเสียสละ และแห่งความสามัคคีของพี่น้องชาวไทย แสดงให้เห็นที่อบอุ่นและแน่นหนามั่นคง ถึงกับชาวเมืองนอกเมืองนาเขาไว้วางใจมาลงทุนลงทุนลงรอนในประเทศของเราเรื่อยๆ เวลาที่ นี่แหละเป็นผลอันยิ่งใหญ่แห่งการช่วยชาติ





ศาสนาพาดำเนินยอมเป็นมงคล

ใครรักษาชาติไทยอยู่เวลานี้ ไม่ใช่พี่น้องชาวไทยเรารักษา เป็นใคร ก็พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเลยรักษาด้วยกัน เมื่อเป็นอย่างนั้น ความรับผิดชอบต้องมีด้วยกัน ความเสียสละเกี่ยวกับสิ่งที่บกพร่อง ก็ต้องมีเสมอหน้ากัน

นี่เป็นความจำเป็นเสมอกันไปหมด นี้เรียกว่า เราเป็นเจ้าของ ของสมบัติ คือ ชาติไทยของเรา ต่างคนต่างเสียสละรับผิดชอบด้วยกัน เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยกัน มีมากมีน้อยเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่งั้น ไม่ได้นะ ต้องฟังเสมอ หัวหน้าทางศาสนาก็เราเป็นผู้นำ เราผู้นำก็ ออกมาจากองค์ศาสนา องค์ศาสนาสอนใครนำใครไม่เคยผิดพลาด เราก็พยายามตามร่องรอยของศาสดามาเพื่อจะไม่ให้ผิดพลาด การที่ ดำเนินมาเหล่านี้ก็รู้สึกว่ามีสมาธิมาโดยลำดับ ตามการพิจารณา เต็มกำลังความสามารถของเราทุกด้านทุกทาง แล้วแสดงออกต่อ ประชาชน ก็ไม่ปรากฏว่าผิดพลาดที่ตรงไหน

เราพยายามยึดเอาหลักธรรมมาก้าวเดินๆ แยกแยะตรงไหน ให้ธรรมพาแยกแยะ ไม่ใช่เราจะแยกแยะด้วยทิวิมานะ ด้วยความรู้ ความเห็น ความฉลาด ดันทุรัง ขวางธรรมไปอย่างนั้น เราทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการ หรือการพูดการจา จึงมีบทหนักบทเบา บทอ่อนบทโยน บทเข้มแข็ง ไปตามเหตุผลกลไกนั้นล่ะ ไม่ได้เป็นไป ตามกิเลสนะ เป็นไปตามเหตุผลกลไกของธรรมทั้งนั้น

ควรหนัก ต้องหนัก ไม่หนักไม่ได้ นี่คือ ธรรมประเภทหนึ่ง ที่จะใช้ในเหตุการณ์อันนี้ ควรเบา เบา เป็นลำดับ ควรหนักนวล นิ่มนวล ควรเข้มแข็ง เข้มแข็ง เอ้า คอขาด ขาดไปเลยก็มี นั่นเห็นไหม ธรรมต้องมีเด็ดเหมือนกันกับกิเลส ไม่เด็ดอย่างนั้น ไม่ทันกัน กิเลสมันเด็ด มันหน่วง มันเหนียว มันไม่มีคำว่าอ่อนแอ มันเหนียวแน่นตลอดเวลา ให้ฟังทราบไว้เสมอ

๖๗

ธรรมยังมีกาลมีเวลานะ นอกจากธรรมประเภทดังที่เคยพูดแล้ว ถ้าธรรมที่แข็งแกร่งแล้ว ก็เล็ดผ่านไม่ได้แล้ว นั่นเป็นอีกประเภทหนึ่ง ธรรมของพระพุทธเจ้ามีเหมือนกันกับกิเลส กิเลสเวลามันเด็ดมันขาด ก็เอาโลกพิณาศได้ เห็นไหม สงครามโลก สงครามแลก เอาโลกพิณาศฉิบหายได้ นั่นกิเลสกำเริบเป็นอย่างนั้น ถ้าธรรมแสดงออกโลกนี้ ร่มเย็น ต่างกันอย่างนั้นนะ

เราต้องมีบทบาทบทบาทต่อชาติไทยของเรา เรารับผิดชอบ เมืองอื่นเขามีหุมีตาเหมือนกันกับเมืองเรา เมืองเราเป็นเมืองมีหุมีตา อยู่โดยตรงแล้ว ทำไมจะดูเมืองเจ้าของไม่รอบคอบ ทำไมจะไม่ดูด้วยความจดจ่อในสมบัติของตน ต้องพิจารณาทุกคนสิ่งเหล่านี้

เวลานี้กำลังซ่อมแซมบำรุง หรือ อุดหนุนชาติไทยของเรา ซึ่ง มันย่อยบแบบมาแล้ว จนกระทั่งถึงจะจม เวลานี้รู้สึกว่ามันขึ้นมาเป็น ลำดับลำดับ มองไปที่ไหน ฟังเรื่องอะไร รู้สึกเป็นมงคลๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างที่เราอ่านนั้น ก็อ่านดูซิ ก็เป็นมงคลขึ้นมาเรื่อยๆ สิ่งที่ไม่เคยคาด เคยคิด ก็เห็นขึ้นมาในความเป็นมงคลเรื่อยๆ ไป เพราะศาสนาพาดำเนิน ย่อมจะเป็นมงคลไปเรื่อยๆ ศาสนาพาดำเนินผลที่เกิดขึ้นมาเป็นความฉิบหาย ก็ยังไม่เคยเห็นในวงศาสนาพระพุทธเจ้านะ





ดวงชะตาของชาติไทย

นี่เราอดคิดไม่ได้ก็คือว่า โรคท้องเรานี้มันจะตายโดยทำเดี่ยวเท่านั้น มันจะฟื้นขึ้นมาได้อย่างไร นั่นชื่อน่าคิดมากนะ ก็มันรอจะตายอยู่แล้ว แล้วอยู่ๆ ก็เป็นปาฏิหาริย์ขึ้นมา ยาก็เป็นยาเทวดาแทรกเข้ามาในนั้นขึ้นได้ จึงได้พอพยุงตัวนำพี่น้องทั้งหลายเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เรื่องโรคท้องก็หายขาดมาได้ ๓ ปีนี้ โรคท้องที่เป็นอย่างรุนแรงถึงกับจะต้องตายโดยถ่ายเดี่ยวเท่านั้น มันฟื้นขึ้นมาเต็มสัดเต็มส่วนแล้วเวลานี้ อันนี้ก็ที่น่าคิดอยู่ เป็นดวงชะตาของชาติไทยเรา ไม่ใช่อะไรนะ

ชาติไทยเราเป็นลูกพระพุทธรเจ้า แดนแห่งพุทธศาสนาที่ชาติไทยที่นี้ชาติไทยก็จะพากันจม ทั้ง ๆ ที่เป็นแดนพุทธศาสนา ก็คงจะสลดสังเวชถึงพระทัยพระพุทธรเจ้าจนได้นั้นแหละ มันถึงได้บิบบีบ ๆ แล้วก็ฟื้นขึ้นมา ๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ ทุกอย่างเป็นที่พอใจเป็นลำดับ ไม่มีที่ว่าจะเสียใจตรงไหน ๆ ที่จะล่อแหลมต่อภัย คือ ชาตีสลมจม เวลานี้ไม่ปรากฏ มีแต่ฟื้นขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความรักชาติ ความเสียสละของพี่น้องชาวไทยเราทุกคน ๆ นั้นแหละ ตั้งแต่ทุกตะเข้ญใจถึงท่านผู้มีเงินจำนวนมาก ๆ แล้วหนุนกัน ๆ



ชาติก็ช่วย ศาสนาก็หนุน

ถ้าใหญ่ด้วยศีลด้วยธรรมทุกอย่างฟื้นฟูขึ้น ใหญ่ขนาดไหนก็ยิ่งฟื้นฟูเต็มกำลัง บริษัทบริวารก็เป็นอรรถเป็นธรรมด้วยกัน ต่างคนต่างช่วยกันฟื้นฟู มันจะจมไปไหนนะ ก็ฟื้นฟู คนหนึ่งอุ้มอยู่ตลอดเวลาให้ขึ้น มันจะลงไปไหนนะ นั่น มันต้องเจริญรุ่งเรือง

อย่างเมืองไทยของเรา เวลานี้ก็ค่อยฟื้นฟูขึ้นเป็นลำดับแล้ว ดั่งพี่น้องทั้งหลายเห็น เห็นไหมล่ะ ทางชาติก็ช่วย ทางศาสนาก็หนุน เวลานี้มี ๒ ภาค ทางชาติบ้านเมืองหนุนกันไปๆ ตามหน้าที่ของตัวเอง เอ้า ทางศาสนาก็หนุนกันไป ดั่งที่หลวงตาน่าอยู่เวลานี้ พาพี่น้องทั้งหลายจมที่ไหนวะ มีแต่หนุนอุ้มขึ้นๆ คุณค่าว่ากล่าวมีแต่เพื่อดีทั้งนั้น เรื่องธรรมไม่มีคำว่าชั่ว เด็ดเท่าไร เด็ดดีทั้งนั้น





ให้ฟังเสียงหัวหน้า

นี่เบื้องต้น ก็คือ ชาติไทยของเรา จะล่มจะจม ใครก็ทราบกัน
ทั่วประเทศนี้จะว่าไง นี่ก็ค่อยฟื้นฟูขึ้นมาๆ เรื่อยๆ เรียกว่า ค่อนข้าง
แน่ใจเป็นลำดับๆ ที่จะเจริญรุ่งเรือง เมื่อเราทั้งหลายได้พยายามบึกบึน
อยู่ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ จะขึ้น ขึ้นเรื่อยๆ อย่างนี้แหละ ฟังเสียงหัวหน้า
ทุกอย่าง หัวหน้าทางบ้านเมือง หัวหน้าทางศาสนา

หัวหน้าทางบ้านเมืองเป็นสิริมงคลจะเป็นประโยชน์แก่ชาติไทย
ของเรา เอ้า ยอมรับกันเลย หนุนตามหัวหน้า หัวหน้าว่ายังไง เอาเลย
หัวหน้าพาดาย ตายเลย นั่น เมื่อลงใจแล้วว่าเป็นที่แน่นอนแล้ว ทาง
ศาสนาก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็สละตายเพื่อเราทั้งหลาย สลบ ๓ หน
นั่น สละตายเห็นใหม่ จึงได้มาเป็นศาสดา คำสอนพระพุทธเจ้า
จึงเรียกว่า สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วไม่มีพลาด ด้วย
ความสละตาย พระองค์ไม่ได้อ่อนแออะ เวลาเข้มแข็งไม่มีใครเกิน
พระพุทธเจ้า สลบก็สลบ เลยสลบตายก็ตายเลย ให้พระองค์ถอย
ไม่ถอย ถึงกาลเวลาที่จะสู้ สู้เช่นนั้น

เราก็เหมือนกัน สู้เพื่อชาติบ้านเมืองของเรา ให้ร่มเย็นเป็นสุข
แน่นอนหมั่นคง ต่างคนต่างช่วยกัน ไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าชาติ คนทั้ง



ประเทศนี้อยู่ด้วยกัน เรียกว่า ชาติ ไม่มี
อะไรใหญ่ยิ่งกว่าชาติ ถ้าจมนทั้งชาติก็หมด
ไปเลยไม่มีเหลือ ฟื้นฟูขึ้นทั้งชาติก็มีความ
เจริญรุ่งเรืองแน่นอนหมั่นคง นี่เรากำลังอุ้ม
ชาติไทยของเรา เพื่อขึ้นสู่ความสงบร่มเย็น
ความแน่นอนหมั่นคง จึงให้พากันต่างคน
ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อชาติไทย
ของเรา โดยฟังเสียงหัวหน้านะ



คลังหลวงมั่นคง ชาตินั่นคงตาม

ลูกศิษย์ : ตอนนี้อะไรของเมืองไทยก็ขายดีไปหมดแล้วครับ
ไก่แซ่แข็งก็ขายดี อาหารต่างๆ ข้าวก็ขายดี พวกยางก็ดี ทุกอย่างล่ะครับ

หลวงตา : เพราะอะไร

ลูกศิษย์ : โรคหวัดมรณะอย่างหนึ่งครับ เขากลัวกินของ
ประเทศอื่นแล้วจะได้รับเชื้อ ของไทยเราไม่มี นี่ตามความเชื่อเขา
ข้อสองเขาไว้วางใจว่าการเมืองนี้ ไม่โยกเยก นายกฯ (พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ
ชินวัตร) ก็ดีเด่นในเอเชีย

หลวงตา : นั้นเห็นใหม่ล่ะ พอฐานจุดศูนย์กลางแน่นอน
มั่นคงขึ้นเท่านั้น ทั้งชาตินั่นคงตามๆ กันหมด พอฐานเอนเท่านั้น เอน
เอนจะล้ม สำคัญตรงนี้นะ อะไรๆ ก็ดีขึ้น คือ ความไว้วางใจของคน
อื่นเขา ประเทศอื่นเขา เขาไว้วางใจ เรามีเครื่องประกันตัว คือ หัวใจ
ของชาติไทยเรา ได้แก่ สมบัติของชาติเรานั้นคง ใครก็ไว้ใจ

นี่เราพยายามที่จะหาทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเรา ความ
แน่นอนนั้นคงนี้สำคัญ ความสง่าราศีของชาติไทยเราก็กะจายออกไป
นี่สำคัญตรงนี้นะ คือโลกจะได้รู้ทั่วถึงกัน คือศักดิ์ศรีดั่งงามแห่งชาติไทย
เราที่ได้ช่วยชาติของตน มีเครื่องหมายแห่งความรักชาติ ความเสียสละ
อะไรบ้าง ยกขึ้นมาก็ทองคำ โลกยอมรับทั่วกันหมด นี่สำคัญมาก แล้ว
ดอลลาร์ก็คู่เคียงกันไป แต่ดอลลาร์นี้ เราไม่ค่อยวิตกวิจารณ์ เพราะเบา
ยกง่ายกว่ากัน ไม่เหมือนทองคำซึ่งหนัก เหมือนก้อนหินก้อนเดียว
เล็กๆ ยกหนัก จึงต้องได้สนใจจดจ่อในจุดนี้ให้มากๆ

ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้เท่ากับหมื่นกิโล ไม่ใช่เล่นนะ ถ้าคิด
เทียบเป็นเงินไทยแล้ว ทองค่าน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้จะเป็นเงินไทย
ประมาณเท่าไร

ลูกศิษย์ : ตันละ ๕๐๐ ล้านบาท ๑๐ ตัน ก็ประมาณ ๕,๐๐๐
ล้านบาท ครับ



๗๒

หลวงตา : นั้นของเล่นเมื่อไร ๕,๐๐๐ ล้านบาท นี่เรียกว่า
อย่างน้อย ยังจะเขยิบขึ้นไปอีก ได้เศษได้เลย เราแน่ใจว่าต้องมี เพราะ
ขาดนี้ ขาดไม่ได้ ว่างั้นเลย ขาดสตางค์หนึ่งไม่ได้เลย เพราะเวลานี้
หลวงตาขึ้นยืนอยู่บนเวทีแล้ว มีแต่โบกมือ เพราะฉะนั้นจึงถอยไม่ได้
ว่างั้นเลย ถ้าลงได้ปักตรงไหนแล้ว ขาดไปเลยเทียว นี่เราปักเพื่อ
เมืองไทยของเราให้เด่นซี ความเด็ดความเดี่ยวก็เด่น ส่วนกระจาย
ออกไปจากเงินสดของเรานี้ ก็เรียกว่า ทั่วประเทศแล้วเวลานี้ มีทุกแห่ง
ทุกหน เป็นแต่เพียงว่า มากน้อยต่างกัน เงินสดเรานี้กระจายออกไป
ทุกหนทุกแห่ง





ชาติไทยฟื้นฟู เพราะรากฐานของเราดี

นี่ก็เราจะพัดกับความจน จะว่าไง ความจนมันจะเหยียบชาติไทยของเราจนจะล่มจะจมอยู่ในไม่กี่ปีมานี้ เห็นกันทั่วหน้าไม่ใช่หรือ เวลาที่เราต่อต้านกันกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความรักชาติ ความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี เราทุกคนๆ เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย มีเท่าไรเสียสละมา อย่าเสียตายเรื่องของเรามากกว่าเรื่องชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมาก มีเท่าไรเสียสละมาๆ

เมื่อหลักใหญ่ (คลังหลวง) มีเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่แล้ว เราอยู่ที่ไหน เราสบาย ไปไหนมีหน้ามีตา ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีใครดูถูกเหยียดหยามเรา เพราะหลักชาติของเราดี ถ้าหลักชาติเอนเอียงหรือล้มละลายแล้ว ไปที่ไหนเขาชี้หน้าเอานะ ให้รักษาศักดิ์ศรีตั้งถามอันนี้ให้ดีทุกคน หลวงตาทำนี้ทำเพื่อสิ่งเหล่านี้แหละ ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยออกมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ไม่ใช่แบบพล่ามพลิมๆ แล้วสั่งเสียหรือสั่งสู้มสู่มสู่มหัว เราไม่ทำอย่างนั้น พิจารณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อเห็นว่าถูกต้องตั้งถามทุกสิ่งแล้วก็ออกเลยๆ

นี่ก็รู้สึกว่ ชาติไทยเราฟื้นฟูขึ้นมาก ประเทศต่างๆ ที่เขาจะมาลงทุนเดี่ยวนั้นหันหน้าขึ้นโดยลำดับ หันหน้าหันตาขึ้น เพราะเขาหวังจะมีที่อาศัยกับเมืองไทยเรา นั้นแหละเขาถึงได้มา โรงงานต่างๆ เต็มประเทศแหละเดี่ยวนั้น มาลงทุนลงรอนกัน ใครก็หวังได้ เขาก็ได้จากเรา เราก็ได้จากเขา อัญมมณณ์ ต่างคนต่างอาศัยกัน เพราะรากฐานของเราดีเขาจึงมา เห็นไหมตอนที่เขาหลังไหลแตกจากเมืองไทยจนจะเป็นเมืองร้าง พวกลงทุนลงรอนแตกฮือกันไปหมด เราก็เห็นกันอยู่ที่นี่ เวลาที่กำลังหลังไหลเข้ามาๆ ทุกทิศทุกทาง นี่ก็คือว่าเป็นที่อาศัยกันได้ถึงมาอาศัยกันคนเรา

ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงวางรากฐานของเรา เพิ่มรากฐานของเรา ให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้น ด้วยในคราวนี้ให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน



๗๔

ดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้าน เป็นอย่างนี้ เหมือนกันนั้นแหละ สองอย่างนี้ จะประกาศก้องทั่วโลกดินแดนนะ อย่างอื่นไม่สำคัญ สำคัญที่จุดนี้ เราจึงมุ่งหมายในจุดนี้มากที่สุด เพื่อให้ชาติไทยของเรามีความ อุ่นหนาฝาคั่งต่อไป สืบทอดมรดกของปู่ ย่า ตา ยาย ของเรา ซึ่ง พาถ่อพาพายมานาน ให้เย็นตาเย็นใจท่าน เวลาตายไปแล้วพวกเรา ก็ผาสุกเย็นใจด้วยกัน



ภาษาพระ หัวใจพระ

การที่พูดออกมาเหล่านี้ ออกมาจากการปฏิบัติแล้ว ตรงไปตรงมาอย่างนี้ เราไม่ได้มีร้อยเล่ห์ร้อยเหลี่ยม ร้อยสันพันคม เหมือนกิเลส ปฏิบัติแบบธรรม รู้รู้แบบธรรม พูดจริงพูดแบบธรรม มาให้ท่านทั้งหลาย ได้ทราบ

นี่เราสรุปความเลยว่า บ้านเมืองของเราเวลานี้ก็รู้สึกว่ามี ความ ยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากัน บรรดาพี่น้องที่รักชาติไทยทั้งหลาย มีความ ยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจส่งพุ่งไปหานายกท่าน (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) เราเองซึ่งเป็นพระ เราก็มหาที่ตำหนิท่านไม่ได้ นี่ก็คือ ตาพระ เข้าใจไหม ภาษาพระ หัวใจพระ ผิดถูกประการใดจะมองดูด้วยความ เป็นพระๆๆ ตลอดไป ควรยกยอก็ยกยอสรรเสริญ นี่รู้สึกว่าท่านจะ ไม่มีเวลาล่าเวลา เราเห็นใจท่านนะ

หนักมากนะ เป็นหัวหน้าหนักมากทีเดียว หลับครอกๆ ครู่เดียว เท่านั้น จากนั้นมาก็ดมุนเพื่อชาติบ้านเมืองๆ ตลอดเวลาเลย แล้ว ผลประโยชน์เป็นยังงัยบ้าง พี่น้องทั้งหลายเห็นไหม เวลานี้คลังหลวง ของเราก็เต็มตื้นขึ้นมามากมาย จะใช้หนี้สินที่ไหนๆ เอาเลยๆ ท่าน สั่งจ่ายไปเลยทีเดียว ดิดหนี้ดิดสินที่ไหนๆ แต่ก่อน จนจะไม่มีอะไร ดิดเนื้อดิดตัว เมื่อ ๓-๔ ปีผ่านมานี้ จนกระทั่งเมืองไทยจะสลบเลย ทีเดียว เห็นต่อหน้าต่อตากันไม่ใช่หรือ หรือมาหลอกกัน หลวงตา หลอกใหม่ นี่เป็น ภาษาหลอก หรือ เป็นภาษาธรรม เราก็เห็น

แม้ที่สุดในคลังหลวงก็จะมีเงินสักบาทเดียวติดคลังหลวงเลย เวลานี้ก็ทะนุถนอมคลังหลวงของเราขึ้น ก็เต็มตื้นขึ้นมาๆ ดิดหนี้ดิดสิน ที่ไหนใช้ไปๆ อย่างรวดเร็วเพียง ๒ ปี เท่านั้นละ ตั้งแต่ท่านเป็นนายก มาใช้หนี้ใช้สินไปมากมายรอบประเทศเกือบจะหมดไปๆ แล้วเวลานี้ รวดเร็วขนาดไหน พิจารณาซิ ใคร



๗๖

ตั้งแต่ตั้งนายภ มาเนี้ ก็สมัย เอามาพูดกันจิงๆ อย่างนี้ชิ มี
ก็สมัย เป็นยังงิบ้าง ก็ธรรมดาๆ เรา เรื่อยๆ มา เราไม่พูดมากอันนั้นะ
แต่ที่เด่นเวลานี้ คือ เด่นจากสิ่งที่จะล่มจมกลายเป็นความฟื้นฟูขึ้นมา
อย่างเห็นได้ชัดในสายตาของประชาชน จนกระทั่งเมืองนอกเขา เขา
พออกพอใจ ด้วยอุบายวิธีการวิ่งเต้นชวนชวยของนายภ ท่าน นี้ก็
เป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาให้เห็นชัดเจนแล้วในยุคปัจจุบันนี้ ที่ตั้งตนตั้งตัว
ขึ้นมาใหม่ะ

แล้วทางศาสนาเราก็คิดค้นเต็มกำลังความสามารถของเรา
เป็นอย่างไรเห็นนี้แหละ เวลานี้ธรรมก็ออกทั่วโลกแล้ว เอ้า ท่านผู้ใด
จะยึดก็ยึดนะ สำหรับหลวงตาบวนี้ไม่เอาอะไร บอกตรงๆ เลย สอนโลก
สงเคราะห์โลกด้วยความเมตตาสงสาร ใครจะเอาก็เอา ใครไม่เอาก็เป็น
กรรมของสัตว์เท่านั้น เราไม่มีอะไร เราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว สอนโลก
ด้วยความเมตตาโดยถ่ายเดียว

จึงขอให้ยึดไปเป็นข้อปฏิบัติ กำจัดความชั่วช้าลามกทั้งหลาย
จะสมชื่อสมนามว่า เราเกิดเป็นมนุษย์นี้ เรียกว่า เรามีวาสนาบารมี
จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วขอให้ยึดหลักพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนา
ที่ตายใจได้เลยทั่วโลกทั่วสงสาร ไปเข้าสู่จิตใจ นำไปแก้ไขดัดแปลง
ตนเองนะ

วันนี้ก็คงจะพูดเพียงเท่านี้เห็นจะพอเหมาะพอดีกับเวล่ำเวลา
เรียกว่า เวลานี้พวกเราทั้งหลายก็รู้สึกว่าได้ความภาคภูมิใจ ทางบ้านเมือง
ก็เป็นทีภาคภูมิใจดังที่เห็นที่รู้ทั่วหน้ากัน ทางศาสนาใครจะภาคภูมิใจ
ไม่ภาคภูมิใจ หลวงตาบวพูดได้เลยว่า หลวงตาบวสอนโลกนี้แทบสลบไสล
ผลจะได้เท่าไรไม่ว่า แต่ว่าแทบสลบไสล เอาละพอ



สิ้นสุดจากอุ้งเหยี่ยวใหญ่

นี่พวกเราทั้งหลายก็ได้ฟื้นขึ้นมาๆ แทนปู่ ย่า ตา ยาย ของเรา ที่พาถ่อพาพาย พาตะเกียกตะกายมา ทีนี้พวกเราก็ต้องตะเกียกตะกายไปเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป แล้วปัจจุบันนี้ เราก็จะมีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากัน อันนี้ก็หมดปัญหาไปที่เขาจะกำ พอกำปุ๊บ เรียกว่า สงครามเศรษฐกิจ ไม่ต้องใช้ปืนผาหน้าไม้อะไรเลย กำที่เดียว เรียกรวมเลย นี่เรียกว่า สงครามเงียบ สงครามเศรษฐกิจ แต่เราก็ทำลายออกมาได้ กำแพงที่หนาแน่นของอุ้งเหยี่ยวใหญ่มันจะกำ เราผ่านไปได้

นี่เพราะคุณค่าแห่งความรักชาติ ความเสียสละของเรา เห็นประจักษ์อย่างนี้แล นี่ก็กำลังทองคำของเราจะขึ้นเป็นความสง่างาม ตั้งเป็นรากเป็นฐาน เพื่อลูกหลานของเราต่อไป ปัจจุบันก็เป็นรากเป็นฐาน สำหรับเราคนไทยทั่วหน้ากัน ให้ได้อยู่ด้วยความอบอุ่นเย็นใจ เพราะเรามีลมหายใจในคลังหลวงไว้เรียบร้อยแล้ว เราก็สะดวกสบาย

เวลาพวกเราตายไป ลูกหลานของเราก็จะได้ยึดสืบทอดกันไป พวกลูกหลานของเรา ก็จะได้ยึดของเราเป็นกฎ เป็นเกณฑ์ ก้าวเดินตามกันไป เช่นเดียวกับคราวที่แล้วมานี้ ปู่ ย่า ตา ยาย ของเรา พาตีตพาดิ้น ตะเกียกตะกายมา แล้วจะมალ่มจมในท่ามกลาง ซึ่งพี่น้องชาวไทยเรามีจำนวนตั้ง ๖๒ ล้านคน ก็พากันตีตเลย เรียกว่า ฟื้นขึ้นมาได้ ทีนี้ลูกหลานทั้งหลายเขาจะได้ถือเป็นตัวอย่าง เป็นลำดับ ลำดไปด้วยนะ เอาให้ดีทุกคน

ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะค่อยแรงไปเรื่อยๆ เงินก็บอกแล้ว ที่จะโอนเข้ามา มีบาท มีห้าสตางค์ สองสลึง เอามาเลย ทางธนาคารเขาไม่รังเกียจ เขาไม่ให้เสียค่าโอนด้วย เอามาเลยนะ การให้กันมีมากมีน้อยให้เป็นน้ำใจที่ดีงาม ไม่ได้มีความเสียหายอะไร เรามีน้อยเราให้น้อย มีมากให้มาก มีเท่าไรให้ตามอัธยาศัยของตน เป็นมงคลทั้งนั้น พากันจำ



เมืองไทยจะจม แล้วฟื้นขึ้นมา

ลูกศิษย์ : ใช้หนี้ ไอ เอ็ม เอฟ หหมดแล้วครับ โบกธงชาติได้แล้วครับ

หลวงตา : เออ ใช้หนี้ ไอ เอ็ม เอฟ เสร็จแล้ว เข้าใจไหมล่ะ

ลูกศิษย์ : เขาให้ชักธงชาติไว้ตามบ้าน

หลวงตา : ชักธงชาติอะไรบ้าง เราก็กไม่เข้าใจ

ลูกศิษย์ : ก็เป็นสัญลักษณ์หมดหนี้หมดสิน

หลวงตา : อ้อ ให้ยกธงชาติ ใครมีธงชาติก็ไปปักๆ ไว้ เดี่ยวนี่เป็นอิสระแล้วว่า ไอ เอ็ม เอฟ นี้ มันเหยียบหัวชาติไทยเรา จนถึงหลวงตาร้องโก่งเลย ที่นี้ร้องออกมาว่าพ้นแล้วได้แล้วที่นี้นะ เรียบร้อยแล้วเมื่อวานวันที่ ๓๑ (ก.ค. ๕๖) นะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นยังไง เราพูดอย่างนี้ผิดไปแล้วหรือ เมืองไทยเราจะจมเพราะ ไอ เอ็ม เอฟ นี้ กลืนลงๆ อยู่ใต้อำนาจมัน มันเหยียบเอาๆ เวลานี้นายกฯ เราฟาดเสีย ๓ หมัด อยู่หมัดเลยใช้ไหมล่ะ เอ้า จ่าย ๓ หนเสร็จ นั้น เห็นไหม นายกฯ เอาใส่ ๓ หมัด มันอยู่หมัดเลยเข้าใจไหม เราก็กยกธงได้ซีที่นี้ไปหานายกฯ ที่ไหน เอ้า หามาซินะ

นี่ละ ภาษารธรรม ต้องพูดให้ตรงไปตรงมา ตีบอกกว่าดี ชั่วบอกกว่าชั่ว ผิดบอกกว่าผิด ถูกบอกกว่าถูก ด้อย่างนี้จะไปว่าชั่วได้ยังไง โถ มันของง่ายหรือ ไอ เอ็ม เอฟ เมืองไทยเราจะจม หายใจแหม่วๆ ที่นี้ ดีดีผิง เมื่อวานนี้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นจึงบอกให้พวกักนยกธงนะ ยกธงชัยชนะเรียบร้อยแล้ว เป็นอิสระแล้ว ไอ เอ็ม เอฟ ตกทะเลไปเลยเข้าใจไหม

ลูกศิษย์ : เดี่ยวเขาจะแก้ กฎหมายทาส ๑๑ ฉบับ ด้วยครับ

หลวงตา : นั่นละ ยังจะแก้กฎหมายทาสอีกด้วย กฎหมายทาส ๑๑ ฉบับ ไอ้ไทย.กฎหมายกฎหมายอะไรมันกลืนเมืองไทย เอ้า พูดจริงๆ นี่ละ กฎหมายกฎหมายอะไร ๑๑ ฉบับ จะกลืนเมืองไทยทั้งชาติได้เลย

นี่ก็นายกฯ เราเป็นผู้พินแก้กฎหมายฉบับนี้จาก ไอ เอ็ม เอฟ ที่เป็นอิสระตัวแล้วนะ นี่เป็นยังไง ดีหรือไม่ดี พิจารณาสิ มันจะหมดหวังๆ ไป แล้วฟื้นขึ้นมาอย่างผิดสังเกตุๆ ผิดคาดผิดหมายได้ เห็นไหมล่ะ นี่ไม่น่าชม ชมได้ยังไง น่าชมต้องชมคนเรา เอาล่ะทีนี้จะให้พระนะ

ลูกศิษย์ : เพราะว่านายกฯ ได้อาจารย์ดีครับเลยใช้หนี้ใช้สินได้หมด

หลวงตา : อย่ามาหาเรื่องนะ ใจหมัดกับปากมันอยู่ใกล้กันนะเนี่ย เนี่ยหมัดกับปากมันอยู่ใกล้กัน มันหาเรื่อง โมโหนะเรา เตี่ยวจะให้พรแก้มโหมก่อน





ทางโลกก็พิน ทางธรรมก็พิน

นี่ก็ได้พิจารณาเต็มกำลังที่พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินมา ด้วยการ
คิดอ่านไตร่ตรองทุกแง่ทุกมุม เท่าที่ผ่านมานี้ก็รู้สึกว่ โลงใจมาตลอด
ไม่เห็นแป้วใจที่ตรงไหน ก็ค่อยราบรื่นมาเรื่อยๆ เพราะก่อนที่จะ
แสดงออกตรงไหนๆ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ค่อยออก ๆ

นี่ก็รู้สึกว่ก้าวขึ้นมากต่อมากแล้วเมืองไทยเรา พินขึ้นมา
มากมาย จนถึงขั้นเด่นแล้วเวลานี้ เด่นดวงขึ้นมามาก ทุกสิ่งทุกอย่าง
เด่นขึ้นมา ทางโลกก็เด่นขึ้นมามากทีเดียว ทางธรรมก็เริ่มเด่น
ทางเมืองนอกเมืองนาที่ได้ยินได้ฟังอรรถธรรมจากอินเทอร์เน็ตนี้
ก็รู้สึกว่ พินฟูจิตใจ ตื่นเต้นขึ้นมามากมาย เท่าที่ทราบข่าวเข้ามาๆ
เรื่อยๆ ก็เรียกว่า ทั้งสอง คือ ทางโลกก็พินขึ้นมา ทางธรรมก็ค่อย
ปลุกจิตปลุกใจประชาชนไปตามๆ กัน

ทางเมืองนอกรู้สึกว่ตื่นเต้นมากอยู่ อินเทอร์เน็ตเราที่เขาได้ยิน
ได้ฟัง ค่อยตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมา จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตื่นตัว
ทางด้านอรรถด้านธรรม ความทุกข์ทั้งหลายที่โกลาหลอลหม่านอยู่ทั่วโลก
เกาะไหนดอนใดที่มีธรรม เกาะนั้นดอนนั้นจะมีที่หลบซ่อนได้นะ
ถ้าไม่มีก็เป็นทะเลไฟไปตามๆ กันหมด เพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครเลย
เผาได้ตลอด เรื่องของกิเลสเป็นพินเป็นไฟทั้งนั้น เรื่องธรรมนี้เป็นน้ำ
ดับไฟ ถ้าเรามีธรรม อยู่เกาะใดดอนใด เกาะนั้นดอนนั้นเป็นที่ชุ่มเย็น
เป็นที่หลบซ่อนผ่อนคลาย
ได้นะ ถ้าไม่มีธรรม ไม่มีทาง
เพราะฉะนั้นธรรม จึงมี
ประจำโลกมานาน ไม่มาก
ก็มี มีอยู่เรื่อยๆ อย่างนั้น





ได้คนดีมาช่วย

เราก็พอได้ลืมตาอ้าปากได้แล้วเวลานี้ หนี้สินที่ติดพวก ไอ เอ็ม เอฟ เอ็ม แอฟ อะไรเหล่านี้ก็ผ่านไปได้เรียบร้อย ซึ่งไม่คาดไม่ฝันเลยว่า จะเป็นไปได้ เพราะเพื่อนบ้านเขายังอยู่ในนี้เดี๋ยวนี เพื่อนบ้านทั้งหลาย เราออกไปได้แล้ว พิจารณาซิ ผิดคาดผิดหมายไหม จะไม่ให้ชมเชย ยังไง ความสามารถของผู้นำ (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ตั้งแต่ผู้นำ พาให้ชาติล่มจม ก็ยังซ้ำอยู่ในหัวใจทุกคน เป็นแต่เพียงไม่พูดเฉยๆ นะ ผู้นำจะเอาชาติให้ล่มจมทั้งประเทศนี้ คือใคร คณะใด มันรู้อยู่ในหัวใจ ทุกคน เป็นแต่เพียงไม่พูดออกมาเท่านั้น

ทีนี้เมื่อมีผู้มาฟื้นฟูให้ชาติได้พ้นภัยขึ้นมา เห็นได้อย่างชัดเจนนี้ ทำไมใครจะไม่รู้ แล้วทำไมเราจะพูดไม่ได้ เพราะเป็นจุดที่เราจะพูดได้ เต็มปากทั่วหน้ากันทั้งประเทศไทย ๖๒ ล้านคนว่า เราพ้นแล้วจาก ปากเหยี่ยวปากกาที่เราจะจมลงในทะเลหลวงนั้น จากหรือด้วยอำนาจ ของผู้นำท่านใด พิจารณาซิ นี่มันถึงใจด้วยกัน

เมืองไทยจะจมก็เห็นทั้งประเทศ เรารู้กันทั้งประเทศ บอบช้ำ กันทั้งประเทศ หายใจฝืดฝืดๆ แล้วฟื้นขึ้นมา เพราะเหตุใด เพราะ ท่านผู้ใดเป็นหัวหน้า และผู้ใดพาทำชาติไทยของเราให้จม จนกระทั่ง จะจมให้เห็นต่อหน้าต่อตาที่ผู้ใด ไม่ใช่ตาสีตาสาพาให้จม หัวหน้า ท่านนั้นพาให้จม คณะหัวหน้าพาให้จม และ หัวหน้าและคณะของ หัวหน้าพาให้ฟื้นฟู เมื่อควรตำหนิต้องตำหนิ ควรเสียใจต้องเสียใจ ควรดีใจต้องดีใจ ควรชมต้องชมคนเรา

นี่เราก็พร้อมหน้ากันเพราะวาสนาของชาติไทยเรา ที่จะจมแหล่ มิจมแหล่ จวนอยู่แล้ว เหมือนกับว่าติดเครื่องจะจม แต่สุดท้ายติดเครื่อง เช็ดตัวขึ้นได้ นั่นมันเป็นอย่างนั้น จึงเป็นที่ภาคภูมิใจเรา เพื่อนบ้าน เขาอยู่ได้อึ้งเล็บของเหยี่ยวใหญ่ะเวลานี้ อย่างเราเล็ดลอดออกมานี้ พวกนี้ยังอยู่ได้อึ้งเล็บนะ เขากำเมื่อไรก็เสร็จ ถึงเขาไม่กำก็หมอบอยู่ได้



๘๒

อึ้งเลียบเขาอยู่แล้ว เอาอำนาจมาจากไหน เราไม่ได้อยู่ได้อึ้งเลียบพันไปแล้ว
ต่างกันอย่างไรบ้างละ พิจารณาซิ น่าชมจึงชม ชมทั้งประเทศไม่ผิด

ตั้งแต่เราเสียใจทั้งประเทศ เรายังเสียใจได้ แม้จะไม่พูดออกมา
เราก็เสียใจอย่างบอบช้ำที่สุด ที่เมืองไทยของเราทั้งประเทศจะล่มจมลง
ในทะเลหลวง ทราบกันทั่วหน้า ที่นี้เมืองไทยเราฟื้นขึ้นมา จนกระทั่ง
ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้ พันปากเหยี่ยว
ปากกาขึ้นมาแล้ว ทำไมเราจะพูดไม่ได้ ทำไมเราจะดีใจไม่ได้ รู้ไม่ได้
รู้ได้ด้วยกันทุกคน พูดหรือไม่พูดก็รู้ได้ นี่เราพูดได้เต็มปากด้วยกัน
ทุกคน เราฟื้นแล้ว ว่างั้น เพราะเหตุไรเราก็ทราบกันแล้ว

โห เราไม่เคยคาดเคยคิดนะว่าจะฟื้นได้อย่างง่ายดาย นี่ก็ท่าน
นายกฯ เรา มาเป็นนายกฯ ฟังสองปีกว่า เงินที่ติดหนี้เอาเมืองไทยเรา
เป็นประกัน จะจมแหล่ มิจมแหล่นี่ ฟื้นขึ้นมาเพียงภายในสองปี ไม่ชม
จะให้ว่าไง ไม่อนุโมทนาสาธุการด้วยจะให้ว่าไง คนดีเราหาแทบเป็น
แทบตายหาได้ง่ายเมื่อไร หายากที่สุด ยิ่งมาหาในตัวของเรา ยิ่งเจอ
ตั้งแต่คนไม่เป็นท่า ยิ่งลูกศิษย์หลวงตาบัวด้วยแล้วเต็มศาลาไม่เป็นท่า
ทั้งนั้น หาไม่ได้สักคนเดียวเลย มาหาหลวงตาบัว ก็เป็นหัวหน้า
เหลวแหลกใช้ไม่ได้ พาลูกศิษย์ลูกหาซื้อเกียจฉ้อร้าน เหลวไหลโลเล
สุดท้ายมาหาหัวหน้าก็ไม่ได้ หาลูกศิษย์ลูกหา ก็ไม่ได้ นี่หากคนดีมันหา
ง่ายหรือหายาก พิจารณาซิ

นี้ได้คนดีมาอ้อมคนทั้งประเทศ เราจะไม่นินดีอนุโมทนาสาธุการ
อย่างถึงใจได้อย่างไร ให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้อย่างลึกๆ นะ ชาติไทย
ของเราจะจม ใครฟื้นขึ้นมา จำให้ได้นะข้อนี้ จำให้ถึงใจทุกคน ธรรมดา
มันไม่มีหวังละ ขนาดนั้นนะ เราจนอ่อนใจ ที่แรกพอได้ข่าวว่าติดหนี้
เท่านั้นๆ โห เลย แต่เพื่อเมืองไทยเราคน ๖๒ ล้านคน ยังไม่ยอมตาย
ง่ายๆ มันขึ้นรับกัน จากนั้นก็พัดกันเลย จึงพอเหมาะพอดีทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็ได้คนดีมาช่วยอีก ผิงขึ้นมาเลยซี เห็นไหมละ อันนี้เราก็พอใจ เรา

จะเอาจุดที่เราต้องการเวลานี้แหละ ไม่ไปอยู่ในอุ้งเหยี่ยวอุ้งกาใครก็ตาม มันก็อยู่ในอุ้งเหยี่ยวอุ้งกาแห่งความจนของเรา คือ ยังไม่ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ยังจมอยู่ เข้าใจไหมอุ้งเหยี่ยวอุ้งกา คอยกำเราอยู่ตรงนี้นะ เข้าใจไหม เอาให้หลุดช่องนี้ให้ได้นะจำให้ดี ช่อง ๑๐ ตัน หลุดให้ได้นะ ช่องอื่นหลุดมาได้แล้ว ช่อง ๑๐ ตันยังอยู่ในนี้เอาให้ได้นะ

นี่ละพี่น้องทั้งหลาย เรานำออกมาพูดตามความจริง คือ ความรู้สึกของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย คราวที่ผ่านมา นี้ ไม่มีใครอยู่เย็นเป็นสุขได้เลย ภายในนี้เป็นไฟเผาอยู่ในหัวอกที่เมืองไทย จะจมๆ หน้าไหนอยู่ในเมืองไทยนี้ หน้าจะไม่จม แม้ที่สุดหมาเลี้ยง อยู่ในบ้าน เปิดไก่เลี้ยงอยู่ในบ้านก็มีเจ้าของ เจ้าของพาจม มันจะไปเป็นเทวบุตรเทวดา ไปสวรรค์ชั้นพรหมได้ไง มันก็ต้องจมกับเจ้าของ

ที่นี้พ่อเจ้าของพื้นฟูได้สัตว์เหล่านี้ก็เป็นอิสระ มันก็พื้นฟูได้ด้วยกัน แล้วจะไม่ดีใจได้ยังไง ก็เมื่อพื้นฟูขึ้นมาได้ ด้วยกำลังแห่งความรักชาติ ความเสียสละ เอาจริงเอาจังของพี่น้องชาวไทยเรา เราจึงนำมาพูดได้อย่างเต็มปากด้วยภาษาของธรรม ไม่มีอุ๊บๆ อี๊บๆ ร้อยส้นพันคม ประจบประแจง เลี้ยแข้งเลียขา ภาษาธรรมไม่มี ดีบอกว่าดี ชั่วบอกว่าชั่ว ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ควรชมเชยๆ ควรตำหนิๆ

ในพุทธภาษิตก็ยังมีอยู่ อย่างสยามรัฐเขาออกทุกวันนี้ เราก็มองไม่เคยได้เห็นหนังสือสยามรัฐ **นิคุณุเห** **นิคุณุหารห** **ปคคุณุเห** **ปคคุณุหารห** นี่เป็นพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้านะ ที่เขาออกมาสยามรัฐ เราจะตำหนิบุคคลที่ควรตำหนิ ช่มชี่ หรือ อับเปหิ ชับไล่ บุคคลที่ควรตำหนิ ควรดูดำ ว่ากล่าว ควรขับไล่ แต่เราจะยกยอ **สรรเสริญเกิดทุน** ผู้ที่ควรยกยอสรรเสริญและเกิดทุน นี่สองบทนี้เป็นบทของพุทธศาสนาโดยตรง เมื่อเป็นเช่นนั้น คนที่ควรตำหนิ เราทำไม่จะตำหนิไม่ได้ คนที่ควรชม เราทำไม่จะชมไม่ได้ เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตแหวกแนวพระพุทธเจ้าไปไหน ให้พากันจำเอานะ



สู่จุดหมายแห่งชัยชนะ ทองคำ ๑๐ ตัน

ทอง ๑๐ ตัน พาชาติไทยฟื้นฟู

ทองคำ ๑๐ ตัน ไม่พาชาติไทยให้ล่มจม นอกจากจะพาชาติไทยของเราฟื้นฟูขึ้นมาด้วยความหนาแน่นแม่นยำ ว่าทองคำนี้ได้แล้ว ๑๐ ตัน หนุนเข้าในหัวใจแห่งชาติไทยของเรา ประวัติศาสตร์อันสวยงามที่เอาจริงเอาจังของชาติไทยเรา ซึ่งมาจากความรักชาติ ก็จะประกาศก้องขึ้นมาด้วยความสง่างาม ให้โลกทั้งหลายเขาได้เห็นทั่วหน้ากันว่า เมืองไทยเป็นเมืองยังไ

แล้วทั้งชาติ ทั้งศาสนา นำเสียด้วยนคราวนี้ ควรจะเป็นประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวง ให้ทั่วโลกทั้งหลายเขาได้เห็นได้ยินต่อไป จึงขอให้ได้ประวัติศาสตร์อันสง่างามให้คนทั้งหลายเขาเห็น เมืองไทยเราก็ภูมิใจ ทุกสิ่งทุกอย่างหนาแน่น เป็นลำดับลำดับ ด้วยความเป็นสิริมงคลจากการช่วยชาติ รักชาติของชาวไทยเรา ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

ไม่จมແหละ ทองคำที่เราสละไป คนทั้งประเทศ ๖๒ ล้านคน ทองคำหนัก ๑๐ ตัน จะพาให้ชาติไทยเราจม ไม่มี ตัดขาดสะบั้นเลย แต่พาชาติไทยของเราให้ฟื้นฟู และเจริญสง่างามทั่วประเทศทั่วโลก ดินแดนนั้น ยอมรับ เป็นได้แน่ๆ ไม่สงสัย จึงขอให้เกิดทุนประวัติศาสตร์อันนี้ไว้ด้วยความเสียสละทุกคน ๆ

ทองคำ ๑๐ ตัน เป็นความมั่งหมายของชาติไทย

ขอให้ได้ ๑๐ ตันนะ พี่น้องชาวไทย เห็นแก่หลวงตาบัวที่สละเพื่อชาติ เพื่อศาสนาในคราวนี้ เราสละอย่างเด็ดขาด ไม่มีอะไรเหลือเลย เพราะฉะนั้น้ำใจที่เราสละลงไปนั้น ควรจะได้ทองคำมาประดับชาติของเราให้ได้ ๑๐ ตันนะ

ถ้าได้ ๑๐ ตันแล้ว หลวงตานี้สุมใจกับที่เราเสียสละจริงๆ เสียสละเพื่อชาติ เพื่อศาสนา เรียกว่า สละเต็มเม็ดเต็มหน่วย สิ่งที่ตอบรับกัน เราไม่ต้องการอะไร เราต้องการทองคำ ขอให้ได้ทองคำสัก ๑๐ ตัน เพื่อมาประดับเกียรติยศ ชื่อเสียง และความแน่นอนหามั่นคงแห่งชาติไทยของเราในคราวนี้ เพราะเป็นคราวยิ่งใหญ่ที่สุด ตั้งแต่เราตั้งเมืองไทยมา เราก็ไม่ได้เคยพากันทำอย่างนี้ คราวนี้ก็พากันช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ขอให้ได้เครื่องประดับชาติของเราจากรักชาติ ความเสียสละ ความพร้อมเพรียงสามัคคีจากพี่น้องทั้งหลาย เป็นจำนวนทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน

กรุณาทราบโดยทั่วกัน ตรงนี้เป็นจุดหัวใจของพี่น้องชาวไทยทุกๆ คน ๖๒ ล้านคนเป็นอย่างน้อย ให้หัวใจปักลงในทองคำหนัก ๑๐ ตันด้วยกัน ทองคำนี้แหละจะย้อนกลับมาจากรักชาติ ความเสียสละของเรามาเป็นเครื่องประดับชาติของเรา สง่างาม ใครดูถูกเหยียดหยามก็ไม่ได้ง่ายๆ ถ้าเราได้ทองถึง ๑๐ ตัน

จึงเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า การเทศนาว่าการช่วยชาติ ดังที่ได้ปฏิบัติมานั้นได้ลดลงมากมาย ดีไม่ดีจะสุดจะสิ้น แต่เราพยายามอยู่นี้ก็เพราะว่า ทองคำนี้เป็นความมั่งหมายแห่งชาติไทยของเราอย่างยิ่ง และเป็นความมั่งหมายของหลวงตา ซึ่งเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย ขอให้ได้ ๑๐ ตัน นี่เป็นจุดสำคัญ ขออย่าให้หลุดลอยไปจากเงื้อมมือแห่งชาติไทยของเราที่รักชาติเต็มหัวใจด้วยกัน ยังไงขอให้ได้นะ




หลวงตาพาอุ้มชาติ ศาสนา ขึ้นจากหล่มลึก

หลวงตาเป็นหัวหน้าพี่น้องมาเป็นเวลา ๕ ปีนี้แล้ว ไม่เคยอ่อนข้อนะ แข็งมาตลอด แข็งเพื่ออุ้มชาติไทยของเรา

คราวนี้จวนจะเข้าจุดที่หมายของเรา คือ ทองคำ อยากรู้ต้องให้ได้ ๑๐ ตันในคราวนี้แหละ และดอลลาร์ให้ได้ ๑๐ ล้าน นี่เป็นพื้นฐานเลยเชียวละ ขาดไม่ได้ ครั่งสุดท้ายในการช่วยชาติของพี่น้องชาวไทยเราคราวนี้จะได้เห็นชัดทั่วโลกดินแดน โลกทั้งหลายก็ทราบโดยทั่วกันว่า ชาติไทยเรากำลังช่วยตัวเองเวลานี้ ยิ่งยกขึ้นอีกว่า โดยมีพระเป็นหัวหน้าอีกด้วยนะ

คำว่า พระเป็นหัวหน้า ก็หมายถึง พุทธศาสนา ซึ่งเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ จะยกหรืออุ้มชาติไทยของเราขึ้นพร้อมทั้งศาสนาให้เป็นความร่มเย็น เป็นสุขในใจกลางของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศด้วย คราวนี้เป็นคราวที่เหมาะสมมากที่จะช่วยพี่น้องชาวไทยเราขึ้นจากหล่มลึก ด้วยความมีสง่าราศี เพราะความรักชาติ ความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันโดยทางหัวหน้า

หัวหน้าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเรา คือ พระพุทธเจ้า เราเป็นลูกศิษย์ตถาคต เราออกมาแทนพระพุทธเจ้าของเรา ทำหน้าที่แทน โดยการชักชวนพี่น้องทั้งหลายให้ได้อุ้มชาติและศาสนาของเราขึ้นในคราวที่จะล่มจมคราวนี้ เอาขึ้นให้ได้ทีเดียว ทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่เราเริ่มต้นมานี้ รู้สึกกระตือรือร้นเป็นลำดับๆ อะไรรู้สึกว่าเป็นผลบวกๆ มาโดยลำดับ ทางด้านวัตถุก็ปรากฏเด่นขึ้นๆ ทางด้านธรรมะเราก็พยายามเต็มที ที่สอนพี่น้องทั้งหลายทุกแห่งหน ตำบล หมู่บ้าน จนกระทั่งออกทั่วโลกเป็นอินเตอร์เน็ต เราสอนนี่ เราก็สอนด้วยความมั่นใจแน่ใจ ถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลาย

๘๗ 

เราไม่ได้คุย เอารธรรมของจริงออกมาพูด ใครทำดีทำชั่ว ได้มากน้อยเพียงไร เขาพูดได้เต็มปากของเขา นี่เราทำดี เรานำเพ็ญ พุทธศาสนาได้มากน้อยเพียงไร ก็นำมาแจกแจงบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้ได้เป็นข้อคิด เป็นคติเครื่องเตือนใจ และเพิ่มกำลังจิตใจ ให้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นทั่วหน้ากัน





หลวงตาอดทนเพื่อชาติ ศาสนา

นี่ก็จะเริ่มหนักมือขึ้น เพื่อให้เรื่องราวทั้งหลายของชาติไทยเรา ได้บงกชลงไป ได้ยกธงชัยชนะที่มีสง่าราศีขึ้นประกาศก้องทั่วประเทศ ไทยเรา นะ จะเร่งจากนี้ไปถึงสิ้นปีนี้ จะเร่งทีเดียว (เร่งทองคำให้ครบ ๑๐ ตัน ภายในปี ๒๕๔๖) เอาให้หนักมือเรา นะ ใครอย่าจืดอย่าจาง ชาติไทยเป็นของทุกคน แม้ที่สุดหมาอยู่ในเมืองไทย ก็เป็นหมาไทย นั่นดูซิ เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร มันเป็นไทยจนกระทั่งหมาไทย

เราจะมาทำเหยาๆ แหยาๆ ไม่ได้นะ ต้องเอาให้จริงให้จัง เวลาจริงให้จริงนะ เวลาธรรมดาก็ธรรมดา ให้มีทุ้มมีโม่ง อ้อแอ้ๆ ไปไม่ได้นะ ให้มีหนักบ้าง เวลาจะหนักนี้หนักเพื่อชาติของเรา ไม่ใช่หนักเพื่อใคร ชาติจอม ศาสนาก็จอม อยู่ด้วยกันกับเราคนเดียวนี้แหละ ทั้งชาติทั้งศาสนา

ชาติก็ล้ม ศาสนาก็จม มีความหมายที่ไหน ไม่มี เพราะฉะนั้น ชาติก็ขึ้น ศาสนาก็ขึ้น แน่นหนามันคงต่อชาติไทยของเรา เป็นกำลังใจของเราด้วย เป็นสง่าราศีต่อชาติไทยของเราด้วย เป็นความสามารถของคนไทยเราที่รักชาติด้วยกันด้วย นั่น มันเป็นหลายชั้นหลายตอน เพราะฉะนั้นจึงว่าเอาให้เต็มเหนี่ยวคราวนี้ ให้ได้ จากนั้นแล้วหลวงตาก็ปล่อยละ เหนื่อยมากแล้ว เราทนเอาเฉยๆ

เราทนด้วยน้ำใจของเราเอง เรื่องชาติขันธ์ไม่เอาไหนแล้วแหละ มันเป็นเพราะน้ำใจของเราต่างหาก ที่บึกบึนอยู่เวลานี้ ไปไหนก็ไปๆ วันนี้ก็จะไปเทศน์อีกแล้ว ก็อย่างนั้นแล้ว เทศน์จะใคร ก็มีแต่เราเทศน์ทั่วประเทศไทย คราวนี้มันพิลึกจริงๆ นะ เทศน์ทั่วประเทศไทยยังไม่แล้ว ยิ่งทั่วโลกอีก มันจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยได้อย่างไร ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยคนเรา

นี่เราก็อุตสาหะพยายาม เสร็จนี้แล้วก็ปล่อยงานนี้ ใครนิมนต์ที่ไหนก็แล้วแต่ เราจะพิจารณาเหตุผลต้นปลาย สมควรจะรับหรือไม่รับ เป็นเรื่องของเราเอง อันนี้เป็นเรื่องจำเป็นมาตลอด จะว่ารับหรือไม่รับ มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเสียแล้ว ต้องเป็นเรื่องรับเพื่อชาติ ศาสนา นั่นเป็นเรื่องใหญ่ จึงต้องได้บึกบึน

ทองคำ ๑๐ ตัน ชาตินไทยจะส่งงามไปทั่วโลก

กฐินนี้ (๑๑ ต.ค.๕๖) เอาใหญ่เลยนะ จากนั้นไปก็ขีดเส้นตาย ธันวาคม เรียกว่า ขีดเส้นตายเลยให้พอ ยังขาดอยู่อีก ๓ ตันหรือไง จะพยายามเอาให้ได้ ตั้งแต่ ๖-๗ ตันยังได้มาแล้ว นี่ได้ ๗ ตันกว่าแล้ว ยังอีก ๒ ตันกว่า จะพยายามเอาให้ได้แหละ

พอได้แล้วที่นี้ เมืองไทยเรานี้จะส่งงามมากทีเดียวนะ พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบ วาดภาพไว้เลย เหลืองอร่ามครอบคลุมประเทศไทย ด้วยทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ซึ่งไม่เคยมี ไม่เคยได้ที่ไหนมาเลย ก็มาได้ในเมืองไทยเราคราวนี้ จากหัวใจของพี่น้องชาวไทยที่รักชาติทั่วหน้ากัน แล้วบริจาคด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน ถึงขนาดได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์อย่างน้อย ๑๐ ล้านนี้จะส่งงามทั่วโลกเลยนะ ไม่มีใครจะกล้ามาตำหนิชาติไทยของเรา ที่หาทองคำได้ตั้ง ๑๐ ตัน ดอลลาร์ ๑๐ ล้านดอลลาร์นี้ได้เลยละ ไม่มีใครมาตำหนิได้เลย

เพราะหลวงตาได้พิจารณากำหนดกฎเกณฑ์ เหมาะสมแล้วกับชาติไทยของเรา ซึ่งไม่ใช่ชาติแห่งเศรษฐกิจ เราได้เท่าไร เราอุตส่าห์พยายามหามาได้ขนาดทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ไปหาที่ไหนวะ เมืองเศรษฐกิจเขาไม่เห็นมาให้เรา เมืองเราเป็นเมืองคนจนยังหามาได้ตั้ง ๑๐ ตัน เอามาแข่งกันตรงนี้ซิ จะส่งงามล่ะคราวนี้ สมชื่อสมนามว่า ชาตินไทยของเราจะจม ที่นี้พื้นขึ้นมากก็ส่งงามให้เห็นต่อหน้าต่อตา คู่มค่ากัน เอาตรงนี้แหละพี่น้องทั้งหลาย อย่าให้ขาดตกบกพร่องเลยนะ

คราวนี้เป็นคราวที่หลวงตาออกสนามอย่างเด็ดขาด เพื่อชาติไทยของเราจะได้มีความส่งงามไปทั่วโลกดินแดน ให้เขาได้เห็น เวลาจนตรอกจนมุม ก็ชาติไทยเราเป็นผู้จนตรอกจนมุมเอง เวลาส่งงามขึ้นมาด้วยความรักชาติ ด้วยความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันก็ให้โลกได้เห็นอีกเช่นเดียวกัน นี่ละความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน เราแน่ใจอยู่แล้ว เวลานี้ยังไม่ต้องได้แหละ ที่กำหนดนี้ละ



วงกรรมฐานช่วยชาติ สายหลวงปู่มั่นนี่เด่นมาก

นี่เราจะเริ่มทองคำให้ขึ้นสมเจตนาของเรา ที่ชาติไทยเป็นที่รักของเรา เรารักสงวนมาตั้งแต่ ปู่ ยา ตา ยาย ไม่เคยมีการเอนเอียงที่จะล้มจม ก็มาเห็นในคราวนี้ต่อหน้าต่อตา เพราะฉะนั้นจึงเป็นความสะดุ้งกันไปหมด จนกระทั่งถึงวงศาสนาก็อยู่ไม่ได้ ต้องกระเทือนด้วยกัน เพราะศาสนาก็เป็นหัวใจของชาติไทยเรา

บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในเมืองไทยนี้ ล้วนแล้วตั้งแต่ลูกมีพ่อแม่ พ่อแม่ของพระเหล่านี้อยู่ทั่วประเทศไทย ทุกแห่งทุกหน มีอยู่ทั่วไปหมด เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงต้องกระเทือนกัน เมื่อความบกพร่องขาดเขิน หรือความจำเป็น และเกิดความกระทบกระเทือนในที่ใดๆ ก็เท่ากับกระเทือนคนทั่วประเทศไทย ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้ อดสำหรับพยายามช่วยกันตลอดมา

เราได้เห็นใจพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีกำลังวังชาน้ำใจมากน้อยเพียงไร ก็ช่วยกันสนับสนุนออกมา เฉพาะที่อยู่ในป่าในเขานี้ น่าเห็นใจท่านนะ อยู่ในป่าในเขา มีประชาชน ญาติโยม ก็คนก็หมู่บ้านก็ร่วมกัน รวมเป็นน้ำใจบริจาคออกมาโดยลำดับลำดับ ไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาที่ไหน

ในวงกรรมฐานที่ช่วย รู้สึกว่าเด่นมากที่สุด เฉพาะสายหลวงปู่มั่นนี่เด่นมาก อยู่ในป่าในเขาที่ไหน ท่านเหล่านั้น ท่านก็ตามศรัทธาของท่านมีเหมือนกันทุกๆ ไปนั่นแหละ แต่ที่รวมกันเข้ามามากๆ อยู่ตลอดมานี้ก็คือ วงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ไม่ว่าจะแ่งใดมุมใดรับเป็นภาระเอาจริงเอาจังมากทุกแห่งทุกทาง

เพราะคราวนี้เป็นคราวที่จะยกชาติไทยเราให้เด่นดวงขึ้น ลบรอยที่เสียดจัญไร ซึ่งเป็นมหาภัยที่จะพาเมืองไทยเราล่มจมลงไป เอาทองคำเข้าทับกันเลย ดอลลาร์ เงินสด พร้อมกับความรักชาติ ความเสียสละของพี่น้องชาวไทย ประกาศก้องกระจายไปหมดว่า นี่คือชาติที่มีผู้รัก คนทั้งประเทศรักชาติของตน แสดงน้ำใจออกมาด้วย

ความเสียหาย ทุกสิ่งทุกอย่าง โดยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน นับตั้งแต่พระเจ้าพระสงฆ์ลงมาช่วยกัน นี้เรียกว่า เป็นความพร้อมเพรียงสามัคคีตั้งงามทุกด้านทุกทาง

วงศานาก็กระจายออกมาช่วยชาติบ้านเมือง ประชาชนต่างคนต่างก็มีกำลังวังชา ศรัทธา ความรักชาติ อุทิศสัพเพทธานุภาพเสียสละมา โดยลำดับลำดับ จนกระทั่งปานนี้ทองคำเราก็ได้ ดังที่อ่านตะกั๊นนี้ นี่คือผลแห่งความรักชาติ ความเสียหายของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเรา แสดงออกมาเป็นทองคำที่ได้แล้วจากการบริจาคของเรา ตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นจำนวนทองคำ ๗,๐๙๖ กิโล ดอลลาร์ได้ทั้งหมด ๘,๑๖๘,๐๗๓ ดอลลาร์

นี่ผลแห่งความรักชาติและความเสียหาย ด้วยความพร้อมเพรียงกันมาปรากฏปัจจุบันนี้ แล้วเรายังจะสืบไปให้ถึงจุดหมายที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเรา ที่ปักเอาไว้ว่า ขาดไม่ได้เลยนั้น คือ ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ ๑๐ ล้าน เราจะเข้าถึงจุดนั้น เป็นจุดที่ตั้งความมุ่งหมายไว้สำหรับคนทั้งประเทศเรา ตั้งจุดหมายปลายทางเอาไว้ที่ความพอ เหมาะสมกับชาติไทยของเรา ซึ่งเป็นชาติคนจน ไม่ใช่ชาติเศรษฐี แต่อุทิศสัพเพทธานุภาพมาด้วยน้ำใจอันแรงกล้า ได้ขนาดที่ว่า ทองคำ ๑๐ ตัน และ ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน นี่เป็นที่พอใจของคนไทยทั้งชาติ





คุณค่าของชาติไทยมีน้ำหนักมากกว่าทองคำ ๑๐ ตัน

กฐินนี้ (๑๑ ต.ค.๕๖) ยิ่งใหญ่โตมาก เพราะคราวนี้จะเอาอย่างหนักทีเดียว ยิ่งไงต้องให้ได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน ประกันชาติไทยของเรา ชื่อเสียงของชาติไทยมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นกว่าทองคำเหล่านี้ ทองค่าน้ำหนัก ๑๐ ตัน กับคนไทยทั่วประเทศ ชาติไทยทั้งชาติ แผ่นดินไทยทั้งแผ่น น้ำหนักขนาดไหน คุณค่านั้นมากกว่านี้ เหตุใดทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน จะไม่ได้วะ ต้องได้ ว่างั้นเลยเรา ขึ้นต้องได้เลย

เพราะน้ำหนักของชาติเรานี้มีขนาดไหน ที่จะยกชาติให้เจริญ รุ่งเรืองถาวรแน่นอนหนามันคงขึ้นไป เราจึงต้องการในจุดนั้นมากที่สุดทีเดียว แก่ที่ความจะล่มจมเสียหายกระเทือนทั่วโลก เวลาเมืองไทยจะล่มจม ก็กระเทือนทั่วโลก ทีนี้เมื่อเมืองไทยจะฟื้นฟูขึ้นมา ทำไมจะไม่กระเทือนได้ ก็เมืองไทยจะทำให้ล่มจมเอง เป็นใครที่ไหนมาทำให้ล่มจม เมืองไทยนั่นแหละ เป็นผู้ทำให้ล่มจม เอา ย่นเข้าไปอีก หัวหน้านั้นแหละ ว่างั้นเลย ตาสีตาสายอยู่ตามท้องนา เขาไม่ทำเมืองไทยให้ล่มจม หัวหน้าของชาติไทยนี้ทำให้ล่มจมได้ ฟื้นฟูให้เด่นดวงได้ ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับหัวหน้า





คราวหมัดเด็ด

เพราะยังงี้ๆ ก็จะต้องให้ได้ ๑๐ ตัน ถ้าไม่ได้ทองน้ำหนัก ๑๐ ตัน เอาหลวงตาไปฆ่าเลยนะ อย่าเอาไว้ นำพี่น้องทั้งหลายไม่ได้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทั้งลงเหวไปเลยนะ เอากันจุดนี้ เพราะฉะนั้น เราถึงเด็ดขาดเพื่อพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ

เวลาจะจม ก็เห็นกันทั่วหน้าอยู่แล้ว ก็ได้พูดอยู่เสมอ เวลาจะจมนี้ หน้าแห้งไปหมด ตลอดสัตว์สาราสิง ไม่มีคนและสัตว์ตัวใด ยิ้มแย้มแจ่มใสเลย เห็นกันทั่วหน้า แม้แต่ในวัดยังขุ่นเป็นตมเป็นโคลน ไปด้วยกันหมด จึงได้แตกกระจายกันออกช่วยชาติของตัวเอง แล้วก็ค่อยเริ่มฟื้นขึ้นมาๆ

คราวนี้จะเป็นคราวหมัดเด็ด เอากับความจนให้มันลงทะเล ด้วยน้ำหนักทองคำ ๑๐ ตัน และ ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน ถ้าได้ถึงนี้แล้ว เราหายสงสัยแหละ ไม่มีอะไรที่จะมาตำหนิติเตียนเราได้เลย เพราะเรา ออกแนวรบ เราเป็นผู้บงการในการรบทุกสิ่งทุกอย่างเอง เมื่อเต็มทีใน กำลังของเราแล้ว เราพอใจ ใครจะมาชี้หน้าด่าทอ ให้มันยกมาหมด ทั้งโคตรมัน เราก็ไม่กลัว

พี่น้องชาวไทยไม่จำเป็นต้องออกมา อยู่ข้างหลังเรา เราจะอยู่หน้าทัพเพียงคนเดียวแล้วโบกมือด้วย โบกมือ ไม่ใช่โบกมือธรรมดานะ โบกแล้วให้เธอทั้งหลายมาด้วย แล้วมีโคตรมีแซ่ก็โคตร ให้มาพร้อมกันหมด เราจะใส่หมัดเดียวให้ลงทะเลเลย เพราะเราได้ ๑๐ ตันแล้วนี้ เราถอยเมื่อไร ๑๐ ตันตมเดียวลงทะเลเลย ถ้าไม่ได้ ๑๐ ตัน หลวงตา หายก่อนเลยนะ บอกไม่สู้ หายก็หายลงทะเลไปเลย จมไปเลย ไม่ให้พี่น้องชาวไทยได้ดูหน้าต่อไปแหละ

เพราะฉะนั้น คราวนี้จึงเอาให้เด็ด ให้เห็นฤทธิ์เดชของ พุทธศาสนที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของพี่น้องชาวไทยเราว่า ช่วยด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันเต็มเม็ดเต็มหน่วย ให้เห็นผลประจักษ์



๙๔

แห่งความพร้อมเพรียงสามัคคีตามหลักพุทธศาสนา ได้เด่นชัดในเมืองไทยของเรา

คราวนี้เป็นคราวยิ่งใหญ่ ของพี่น้องชาวไทยเรา ยิ่งใหญ่ทั้งชาติไทยจะจม ยิ่งใหญ่ทั้งการฟื้นฟูชาติไทย คือ เราให้สมหน้าสมตาของคนทั้งชาติ จะด้อยลงไปไม่ได้ ว่างั้นเถอะ จึงต้องเอาให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันแล้ว เรียกว่า เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความต้องการและการประกาศออกมาของเรา ซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย เราพอใจเลยอันนี้ กรุณาทราบตามนี้

เวลานี้กำลังเร่งรัดเรื่องชาติของเรา ให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เมื่อทองคำได้ขึ้นมาให้เหลืออร่ามครอบประเทศไทย มองไปที่ไหนเหลืออร่ามด้วยความสมบูรณ์พูนผลแห่งการช่วยชาติของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ อันนี้อันสำคัญมาก

สำหรับทองคำเองเรายกไว้ว่าเป็นหัวใจของชาติ แต่ชาติไทยมีน้ำหนักยิ่งกว่าทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้เป็นไหน ๆ เพราะฉะนั้นทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้จึงเอาให้ได้ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีดั่งามของชาติไทยเราทั้งประเทศ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เอาตรงนี้ให้ได้นะ อันนั้นหนักมาก เราทำมาเพื่ออันนี้แหละ และจะยกชาติไทยของเราขึ้น



ทำไม ทองคำ ดอลลาร์ ได้ครบแล้ว ยังรับบริจาคตามเดิม

ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้ กำหนดตายตัวไว้แล้ว ขาดไม่ได้เลย ดอลลาร์ก็ ๑๐ ล้าน

จากนั้นเมื่อได้นี้แล้ว เราก็ได้เปิดบัญชีไว้สำหรับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย เพื่อจะเข้าสู่จุดที่มันยังบกพร่องอยู่ ตามที่เคยได้เรียนแล้วว่า ยังแหงๆ อยู่ นั่น ตอนที่เราไม่พูดถึง ก็คือว่า น้ำหนักของทองคำนี้ มันหนักเกินกว่าจะไปคิดถึงมัน จึงต้องเอาอันส่วนใหญ่ให้ได้เสียก่อนๆ พออันนี้ได้แล้ว เราก็ค่อยเอาตามที่มีนบกพร่อง คือ ทองคำเราเวลานี้ที่อยู่ในคลังหลวงมันก็ไม่ได้คู่ ทีนี้เวลาเราได้เต็มทีนี้แล้ว มันก็ดี เพราะฉะนั้นจึงเปิดบัญชีเอาไว้

บัญชีนี้เราก็เปิดไว้ตามเดิมเหมือนเราที่พาดำเนินนะ ได้มากได้น้อยบัญชีนี้จะรับไว้ๆ ทั้งดอลลาร์ เงินสด ทองคำ ตามเดิมเลย ปฏิบัติตามเดิม เป็นแต่เพียงไม่ออกรกบกวอนพี่น้องทั้งหลายเท่านั้นแหละ ทีนี้พอได้มามากน้อย ควรจะเก็บก็เก็บ ควรจะหลอมก็หลอม ควรจะมอบเมื่อไร เราก็มอบตามเดิม เป็นแต่เพียงว่าไม่เร่งไม่รัด ตามแต่จะเกิดจะมี ตามอรรถศาสตร์ของพี่น้องชาวไทยเรา ท่านผู้ใดจะบริจาค มากน้อย ก็ให้โอนมาตามบัญชี เงินจะโอนมาตามบัญชี ก็เปิดไว้แล้ว

เวลานี้เงินต่างๆ ก็กำลังไหลเข้ามาๆ หาบัญชี เราก็นำบัญชีเหล่านี้แหละ ออกซื้อทองๆ กระจายเรื่อยไปเลยนะ บรรดาพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคอย่างนี้ก็มี โอนมาทางบัญชีก็มี มากน้อยเต็มกำลังของตัวเองนั้นแหละทุกคนๆ จากนั้นเราก็ออก ออกซื้อทองคำๆ เรื่อยไปเลย ให้ได้ตามกำหนดนั้น พอได้ตามนี้แล้ว เราก็เปิดบัญชีเอาไว้ เพื่อช่องโหว่ที่ยังมีอยู่นั้นให้ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาๆ แล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละ ไม่คู่ก็ตาม เมื่อได้เข้าไปแล้ว ต้องมีความหวังที่จะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้นะ



ตั้งภายนอก ตั้งภายใน

วันที่เราจะมอบทองคำ (๒๖ ส.ค.๕๖) วันนั้นก็จะเอากันใหญ่นะ ให้เด่นนะ จะเริ่มเด่นตั้งแต่ต่อไปนี้แหละ คนทั้งหลายเขาจะรู้สึกตื่นเต้น ภายนอกทั้งหลายก็ดี เมืองไทยเราก็จะเริ่มตื่นขึ้นเรื่อย เพิ่มกำลังใจ ขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็เมืองนอกเมืองนาก็จะเริ่มตื่นเรื่อยๆ เหมือนกัน รู้สึกว่า มีความคึกคักในความรู้สึกของชาติไทยเรา ที่มีความรักชาติ ออกสู่เสรีสละเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมา แล้วได้ตามมักตามหมาย

นี่ล่ะคราวต่อไปนี่ก็จะหนักพอสมควร พอมอบบั้งขึ้นมานี้ ก็จะตั้งขึ้นอีกทีหนึ่ง กลุ๊น (๑๑ ต.ค.๕๖) นั้นล่ะ ยิ่งจะตั้งมากนะ ตั้งในเมืองไทยของเรา สมบัติทั้งหมดที่ได้ไปนี้ ความดีงามตั้งเข้ามาหาเรา บุญกุศลมหากุศลตั้งเข้ามาหาเรา วัตถุเข้าคลังหลวง บุญกุศลมหากุศล เข้าใจของเรา เข้าใจไหมล่ะ ให้พากันเข้าใจ ทีนี้ความตั้งนี้จะตั้งทั้งภายนอกภายใน ภายนอกก็ตั้งให้โลกทั้งหลายได้เห็น ภายในก็ตั้งขึ้นด้วยความปิติยินดีอ้อมตัวภายในใจของเรา นี่คือ บุญ คือ กุศล ให้เข้าใจนะ



เทวดาร่วมอนุโมทนาบุญกับมนุษย์

นี่ก็เริ่มแล้ว การช่วยชาติอย่างที่ว่ามานี้ เช่น อย่างทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้เพื่อใคร ก็เพื่อคนทั้งชาติ จะเพื่อใคร การดำเนินประโยชน์ที่ดำเนินอยู่เวลานี้ เพื่อคนทั้งชาติ ไม่ได้เพื่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพื่อคนทั้งชาติ นี่เราก็ได้อุตสาหะพยายาม พินิจพิจารณา และ ปฏิบัติมาเต็มความสามารถของเรา ด้วยความเป็นธรรม ไม่มีอะไรที่จะขัดแย้ง เป็นเลี่ยนเป็นหนามต่อชาติบ้านเมือง ต่อพุทธศาสนา เราไม่มี

เราได้พิจารณาเต็มกำลังแล้ว ที่จะออกแต่ละเงื่อนไขกระทงนี้ ออกทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งนั้น จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน ทำประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา นับแต่ส่วนใหญ่ลงมา จนกระทั่งถึงสุดท้าย เด็กเล็ก เด็กน้อย ตาสีตาสาตามท้องนา เอ้า ช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา นี่เทวดาทั้งหลายจะอนุโมทนานะ

คิดดูตั้งแต่ หลวงปู่มั่น ท่านพูด นี่ท่านบอกอย่างโต้งๆ เลยนะ ท่านไปบิณฑบาต พอบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ให้พรเขา เขามารวมกันใส่บาตรท่าน ท่านสั่งให้เขาทำแคร่เล็กๆ ไว้สำหรับท่านนั่งให้พรเขา ก่อนจะกลับที่พักท่าน ที่นี้เวลาเขาใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ให้พร พอให้พรแล้วก็ เขาก็สาธุ ท่านบอกเขาเลยว่า ให้สาธุเสียงดังๆ ท่านว่าอย่างนั้นนะ เพื่อพวกเทวดาทั้งหลายที่เขาคอยอนุโมทนา และอนุโมทนาเป็นประจำนั้น เขาจะได้ชื่นชมอนุโมทนากับพวกเร่อีกทีหนึ่ง พวกเทพทั้งหลายเขาอนุโมทนากับเราทุกเช้าๆ นะ พวกกันรู้ไหม นั่นฟังซิ นี่ละท่านเปิดเต็มทีนะ

หลวงปู่มั่น ท่านเปิดเต็มทีนะ ท่านเปิดให้พวกประชาชนทั้งหลายทราบ ให้สาธุดังๆ พวกเทวดาทั้งหลายเขาอนุโมทนากับเราอยู่ทุกเช้าๆ เราอนุโมทนาไม่ตั้ง เขารู้สึกว่า ถ้าภาษาของเราว่า เขาต้องดี อยากให้อนุโมทนาดังๆ กว่านี้ เทวดาทั้งหลายจะได้สาธุกัน ซ้ำอีกทีหนึ่งดังๆ



๙๘

ว่าฉัน นี่ท่านอาจารย์มันนะพูด ฟังซิ เป็นยังไง ตาท่าน กับ ตาเรา พวกเทพทั้งหลายเขามาอนุโมทนา

เราพูดมาเรื่องอะไรมาถึงนี้ลืมนะ เออ พวกเทพทั้งหลาย ก็จะได้อนุโมทนากับพวกเรา อนุโมทนาด้วยความรักชาติ ด้วยความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีซึ่งกันและกัน การที่ขัดที่แย้งกัน เทวดาจะไม่อนุโมทนานะ ถ้ามีไม่ มีอริ มีปุ่น ดีไม่ดีเทวดาจะยกฟาดหัว พวกขัดๆ แย้งๆ นี่ หัวแตกไปก็ได้ เข้าใจไหม หัวมันเก่งขนาดไหน มันจะสู้อริสู้ปุ่นเทวดาได้ไหม มันทำไม่หัวเก่งนัก หัวพวกนี้ มันสู้อริได้ไหม ระวังหัวแตกนะ

เราอย่าดีอย่าด้านจอมปราชญ์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าโดยแท้ เป็นผู้แสดงเรื่องอรรถ เรื่องธรรม เทวบุตร เทวดามีมาดั้งเดิม เหมือนมนุษย์เรามีมาดั้งเดิมฉันใด เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม พวกเปรต พวกผี มีมาดั้งเดิมฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงให้ความเสมอภาคต่อกันซิ

คิดดูอย่างหลวงปู่ฉัน ท่านไม่ใช่สำนักโธนักอวดนะหลวงปู่ฉัน ไม่มีใครที่จะพูดสวยงาม พูดพอเหมาะพอดีกับเหตุกับผลยิ่งกว่าหลวงปู่ฉัน เท่าที่เราอยู่กับท่านมาเป็นเวลานาน จึงเรียกว่า หาที่ต้องดีไม่ได้ อยู่กับท่านเป็นเวลา ๘ ปี จนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปหาที่ ต้องดีไม่ได้เลย ไม่ว่าจะพูดคำไหน

นี่ท่านก็พูดออกมาอย่างชัดเจน บอกมาอย่างชัดเจน บอกชัดๆ เลย บอกว่า ท่านบอกเขา ว่าฉันเลย ให้อนุโมทนาเสียงดังๆ พวกเทวดาทั้งหลายจะได้สาธุพร้อมกันดังๆ เหมือนกันกับพวกเรา เราอนุโมทนากับพวกเรา เวลาเรามาทำบุญให้ท่าน นั้นฟังซิ นี่ล่ะพวกเทพมีอยู่อย่างนั้นล่ะ นี่ประชาชนทั้งหลายเขาก็จะได้อนุโมทนากับพวกเรา แล้ว เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม ทั้งหลาย ก็จะได้อนุโมทนากับพวกเรา ให้พากันจำเอาไว้วันนะ



ผู้จุดหมายแห่งชัยชนะ

**รวมทองคำและดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงไปแล้วทั้งสิ้น
(ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2546)**

ทองคำ 618 แท่ง	น้ำหนัก	7,722	กิโลกรัม
ดอลลาร์ (รวมดอกเบี้ย)	8,300,000.00		เหรียญสหรัฐ



๑๐๐

ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยชาติ

โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ผู้มีจิตศรัทธาสสามารถร่วมบริจาค ได้หลายวิธีดังนี้ :-

1. บริจาคได้ที่วัดป่าบ้านตาดโดยตรง

บริจาคมาได้ที่ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

2. บริจาคเข้าบัญชีธนาคาร

หรือโอนเงินดอลลาร์ เงินบาท ผ่านธนาคารฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายการโอนทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ :

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ
โอนดอลลาร์ ชื่อบัญชี “ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน”
เลขที่บัญชี 745-9-50029-9
โอนเงินบาท ชื่อบัญชี “โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน” เลขที่บัญชี 745-2-12831-9
- สาขาอุดรธานี
โอนเงินบาท เลขที่บัญชี 110-277444-9

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- สาขาสำนักงานใหญ่
โอนดอลลาร์ ชื่อบัญชี “วัดป่าเกษรศีลคุณ”
เลขที่บัญชี 222-04209-4022001 US
- สาขาอุดรธานี
โอนเงินบาท ชื่อบัญชี “โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน” เลขที่บัญชี 510-2-83957-5

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- สำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี 101-590444-2 และ
- สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 284-533999-9
โอนเงินบาท ชื่อบัญชี “โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

3. บริจาคผ่านทางธนาณัติ ตัวแลกเงิน เช็ค

สั่งจ่ายในนาม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน